



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย โยอิชิ	มูราโมโต้	กรรมการ
2. นาย ทะซึยะ	อะวาซุ	กรรมการ
3. นาย อิจิโร่	นิชิมุระ	กรรมการ
4. นาย ชินอิจิโร่	ยามาโมโต้	กรรมการ
5. นาย วันชัย	อำพันอาดัม	กรรมการอิสระ
6. นาย นพ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ
7. นาง วงศ์ทิพา	บุณนาค	กรรมการอิสระ

ลำดับแรก ประธานการประชุม นาย โยอิชิ มูราโมโต้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น

สวัสดีครับ ผมโยอิชิ มูราโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนครับ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM โดยใช้ห้องประชุมสุขุมวิทของโรงแรมเชอราตันซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบางท่านก็เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การประชุม E-AGM นี้ดำเนินการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และผมขออนุญาตทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ก่อนเข้าวาระการประชุม จะขอชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM ให้ทุกท่านได้ทราบครับ

## ขออธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม E-AGM

การดำเนินการประชุม E-AGM ในวันนี้เป็นการใช้ E-Meeting & Voting System ของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่บริษัทคิวคิดแล็บควบคุมนี้เป็นระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ หนังสือเชิญประชุม E-AGM ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในการประชุมนี้มีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บจะถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บริษัทจะทำการอธิบายเรื่องที่จะขอให้พิจารณาอนุมัติตามวาระการประชุม หลังจากนั้นจะตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น โดยครั้งนี้ได้รับคำถามและข้อคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มยื่นคำถามล่วงหน้า (Submit Question in Advance Form) จากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 12 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามดังกล่าวเหล่านั้นในช่วงวาระที่ 2 ต่อไป รวมทั้งในแต่ละวาระ หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

ในส่วนของคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่ได้รับหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะแยกไว้และทำการชี้แจงในวาระที่ 7

หลังเสร็จสิ้นการตอบคำถามและการชี้แจงแล้ว จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงมติ การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในส่วนของการนำเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ในส่วนของวิธีการส่งผลการออกเสียงลงคะแนนและ Asking Question เข้าใจว่าทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วจาก Manual และ Video (YouTube) ที่ได้ทำการส่งล่วงหน้าไปให้กับทุกท่านแล้ว หากมีประเด็นไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยครับ การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-AGM แทน และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และได้้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมให้แล้ว

หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ว่ามีจำนวนเสียงอย่างละเท่าใด เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงमतวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 107 และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 5, 6 และวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้แก่วาระที่ 4

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม E-AGM และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอจบการชี้แจงในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุม E-AGM แต่เพียงเท่านี้ ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยที่ต้องการซักถามหรือไม่ ถ้ามีกรุณาพิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

### เริ่มการประชุม

นายโยอิจิ มูราโมโต้ ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าถือว่าท่านผู้ถือหุ้นยินยอมเห็นชอบในส่วนของวิธีการดำเนินการประชุมด้วย E-AGM และบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบแล้ว พร้อมทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสถานที่จัดการประชุม รวมถึงสามารถซักถามและใช้สิทธิการออกเสียงลงมติผ่านระบบนี้ได้ ขณะนี้ ระบบยังคงทำงานอยู่โดยไม่มีปัญหาใดๆ ดังนั้น เมื่อผู้ร่วมประชุมพร้อมกันทั้งหมดและสามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆ บริษัทจะทำการปิดไมโครโฟนของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ หากต้องการสื่อสารกับบริษัทขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลย จึงขอเริ่มการประชุมครับ

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 773,712 หุ้น มีผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 16,968,114 หุ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทั้งสิ้น 42 ราย เป็นตัวแทนของหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 17,741,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8968 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 20,898,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านผู้ใช้ User name และ รหัสผ่าน และครบองค์ประชุมที่กำหนดเพียงพอต่อการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นจึงขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 E-AGM ณ บัดนี้  
ขณะนี้ เป็นเวลา 14:10 น.

### ก่อนเข้าวาระการประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	อิจิโร่ นิชิมูระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา	วันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	นพ โรจนวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	วงศ์ทิพา บุนนาค

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี คุณศิริเพ็ญและท่านอื่นๆรวมทั้งหมด 4 ท่านที่มาเข้าร่วม ประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งคุณวิภาวีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบว่าการ ประชุม E-AGM ในวันนี้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่และการลงคะแนนมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการ	ทะชียะ อะวาซุ
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ชินอิจิโร่ ยามาโมโด้
ประธานกรรมการบริหาร	ชิเกรุ ทาคามัตสึ

การยืนยันตัวตนของกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่านที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ และประกอบด้วยประธาน กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีให้ก่อนหน้านี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาดำเนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไป

การประชุมได้เริ่มตามวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 1 เป็นเรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดให้มีการประชุม ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สำเนารายงานการประชุมได้ส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม E-AGM เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้จากบริษัท และไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้น

หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

<2 นาที ผ่านไปแล้วไม่มีคำถามเข้ามาดังนั้น จึงขอเข้าสู่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนครับ>

ในส่วนของวาระที่ 1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

ประธานฯ กล่าว การตรวจสอบบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขออนุญาตลงคะแนนครับ

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,615,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2836
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	127,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7164
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 603 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 17,742,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8997 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวสรุป เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีใจความสำคัญว่า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิด/ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐหรือรับสินบนจากคนต่างบริษัทที่ทำธุรกรรมกับบริษัททั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้องหรือคนรู้จัก

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ที่หน้า 60 ใน 56-1 One Report ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีและรายละเอียดของผลการประกอบการประจำปี 2564 ได้รายงานไว้ใน 56-1 One Report แล้ว จึงขอรายงานรวมถึงการคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2565 โดยสังเขปดังนี้

ประธาน ฯ กล่าวไว้ปีงบประมาณ 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ขยายวงกว้างทั่วโลก รวมทั้งยังพบผู้ติดเชื้อภายในบริษัทด้วย แต่จากการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้บริษัทสามารถลดอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดกับกิจกรรมการผลิตให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดได้และดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านของออเดอร์ แม้ว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนในหลายประเทศมีความคืบหน้า แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่จะกลับไปชีวิตปกติเหมือนเช่นเคยได้ จึงมีคำแนะนำให้ Work from home, Teleworking ส่งผลให้การผลิต Printer เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความต้องการ Printer เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมทำงานที่บ้านได้ ธุรกิจ Printer ที่ได้รับผลดีจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสูงมากทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้นมากถึง 45% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนนอกจากนี้ ความต้องการรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุผลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด-19 อันเนื่องจากการโดยสารสาธารณะซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีรายรับเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน

ในด้านผลกำไร ผลจากออเดอร์ Printer ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนตัวลง อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจเอเชียจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้มีกำไรก่อนหักภาษี 751 ล้านบาท

ต่อไป จะเป็นการรายงานการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2565 และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์หลักโดยสังเขป ประธานฯ กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าในปี 2565 ก็ยังเป็นอีก 1 ปีที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาการส่งมอบ Semiconductor ค่าซ้ำ, วัตถุดิบแพงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบแพง และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron โดยเฉพาะผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ยังคลุมเครือเป็นอย่างมาก ได้แต่ภาวนาให้การแพร่ระบาดนี้ยุติเสียที แต่คิดว่าการฟื้นตัวกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นดังเช่นก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ในปีงบประมาณ 2565

- ธุรกิจ Printer ยังคงมีความกังวลเรื่องขึ้นส่วนการผลิตจากปัญหาขาดแคลน Semiconductor แต่ยังมีบริษัทอีกมากมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบ Remote Working หรือ Work from home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าจะมียอดขายอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2564
- สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น ธุรกิจ Panel สำหรับติดตั้งภายในรถยนต์, Blu-ray, Keyless เนื่องจากปัญหาขาดแคลน Semiconductor ทำให้การส่งมอบล่าช้ายังมีอยู่ต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ในอนาคตยังไม่มีความชัดเจน
- ในอีกด้านหนึ่ง Keyless สำหรับรถยนต์มือเดือรี่ไซค์ (ยามาฮ่า) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และบริษัทคาดหวังว่ายอดขายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดการณ์ว่ารายรับจะไม่เพิ่มมากนัก โดยคาดว่าจะมีออเดอร์อยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณก่อน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ได้รายงานจบไปแล้วนั้นคือการรายงานผลการประกอบการของปีงบประมาณ 2564 และการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2565 โดยสังเขป

เนื่องจากวาระนี้มีคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอตอบเป็นภาษาไทย

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 1** เพราะเหตุใดพนักงานรวมถึงลดลงจาก 5,700 คน เป็น 5,000 คน ในขณะที่รายได้เราเติบโตและมีการขยายงานจำนวนมาก และเพราะเหตุใดจำนวนพนักงานลดลงแต่ค่าใช้จ่ายพนักงานถึงสูงขึ้น

**คำตอบ** เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ระบุอยู่ในหน้า 76 เป็นจำนวนพนักงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2021 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2021 เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักสุด ทำให้จำนวนพนักงานลดลงค่อนข้างมากในช่วงนั้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ยอดพนักงานสะสมรวมทั้งปีของปีงบประมาณ 2021 คือ 65,931 คน และยอดพนักงานสะสมรวมทั้งปีของปีงบประมาณ 2020 คือ 54,237 คน ยอดพนักงานสะสมเพิ่มขึ้น 11,694 คน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงขึ้น

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 2** การลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วน printer สิ้นสุดลงแล้วหรือยัง ปีนี้ตั้งงบลงทุนเท่าใด และขณะนี้ใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์

**คำตอบ** บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ 2021 มีการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Printer เป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติกใหม่ (12 เครื่อง) และมีการลงทุนก่อสร้างโรงอาหารและ โกดังเก็บสินค้าใหม่เป็นจำนวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกำลังการผลิตที่ใช้อยู่ในขณะนี้ประมาณ 80% (13 สายพาน x 2 กะ = 26 จำนวนวันทำงาน คือ 21 วัน ดังนั้น  $21/26 = 80\%$ )

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 3** บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในส่วนยอดขายกึ่งเปอร์เซ็นต์ มาจากส่วนงานใดเป็นหลัก

**คำตอบ** เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการส่งมอบล่าช้าของ Semiconductor และผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทจึงตั้งยอดขายของปีงบประมาณ 2022 ไว้เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับยอดขายจริงของปีงบประมาณ 2021 และธุรกิจที่เป็นแกนหลักยังคงเป็นธุรกิจ Printer เช่นเดียวกับปีก่อน

คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 4** ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในส่วนวัตถุดิบและ Chip บริษัทได้รับผลอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** ในส่วนของชิ้นส่วนที่มีต้นทุนแพงขึ้นอย่าง Semiconductor เนื่องจากการจัดซื้อจากผู้ผลิตที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด จึงสามารถบวกกลับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเข้าไปในราคาขายสินค้าได้ และต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆที่แพงขึ้นก็กำลังเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาขายด้วยเช่นกัน

คุณนิธิภูมิ ดรungskัวัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 5** บริษัทตั้งเป้า Gross Profit Margin โดยรวมไว้ที่เท่าใด

**คำตอบ** ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10%

คุณนิธิภูมิ ดรungskัวัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 6** เพราะเหตุใดส่วนงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ถึงเติบโตในแง่ของรายได้ แต่กำไรถึงลดลง เป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์ใด

**คำตอบ** Segment อื่นๆ โดยเฉพาะ Segment ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ Microwave ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการผลิตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทำให้มูลค่าเพิ่มมีน้อยมาก และกำไรที่ลดลงเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

คุณนิธิภูมิ ดรungskัวัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 7** เพราะเหตุใด บริษัทถึงขายชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON ผ่าน บริษัท Sumitomo และยอดขายในส่วนนี้ยังยืนยงแค่ไหน ใน 3-5 ปีข้างหน้า

**คำตอบ** เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท จึงทำการขายในประเทศผ่านบริษัท Sumitomo Thai และใน 3-5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัทมูราโมได้ก็พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะรักษาคำสั่งซื้อให้อยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบันเช่นกัน

คุณนิธิภูมิ ดรungskัวัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 8** Order ที่ได้รับเพิ่มขึ้นทางฟิลิปปินส์ หดไปแล้วหรือยัง และบริษัทมองแผนการย้ายฐานจากจีนในอนาคตอย่างไรบ้าง

**คำตอบ** ในปี 2021 เนื่องจากการผลิตของโรงงาน SEIKO EPSON ที่ฟิลิปปินส์ต้องหยุดการผลิตจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในฟิลิปปินส์ ทำให้มีการย้ายการผลิตมาที่บริษัทเรา จากประสบการณ์ในครั้งนี้ บริษัท SEIKO EPSON ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตจากแบบฐานการผลิตเดียวผลิตทั้งหมดเป็นแบบกระจายฐานการผลิต ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าคำสั่งซื้อที่จะให้กับบริษัทยังคงมีต่อเนื่องต่อไปในอนาคต และคิดว่ายังคงไม่มีการย้ายฐานครั้งใหญ่จากจีน เพราะนโยบายการกระจายฐานการผลิตและ BCP

คุณนิธิภูมิ ดรungskัวัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999



**คำถาม 9** เพราะเหตุใดกำไรของบริษัทในรายไตรมาสจึงมีการแกว่งค่อนข้างมาก บางไตรมาสสูงมาก บางไตรมาสต่ำมาก และอัตราภาษีที่เหมาะสมต่อปีควรอยู่ที่ประมาณเท่าใด

**คำตอบ** เป็นผลมาจากเมื่อปี 2020 บริษัทไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของกำไรทางภาษีในอนาคตและเคยขาดทุนในปีที่ผ่านมา ทำให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ี้ถูกบันทึกทั้งหมดใน Q1'21 และอัตราภาษีควรเป็น 20% เว้นแต่จะมีรายการบวกกลับ/หักออก หรือสิทธิประโยชน์ที่ทางกรมสรรพากรส่งเสริมให้หักได้เพิ่มเติม เช่น หักจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ COVID แบบ ATK 1.5 เท่า หรือ พระราชกฤษฎีกา 604 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ซึ่งรายการเหล่านี้มีผลกระทบทำให้อัตราภาษีของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

**คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999**

**คำถาม 10** ขณะนี้บริษัทกลับมาดำเนินการปกติแล้วหรือยังหลังการปิดโรงงานในช่วงไตรมาสล่าสุด

**คำตอบ** มีบางช่วงเวลาของบริษัทต้องจำกัดการทำโอทีจากคำสั่งเคอร์ฟิวซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรัฐบาล แต่ไม่มีถึงขั้นโรงงานหยุดการผลิต ปัจจุบัน โรงงานยังคงดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

**คุณ จารุวัฒน์ สอส่งเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114**

**คำถาม 11** ขอทราบภาพรวมของธุรกิจในปีนี้เป็นในทิศทางใด

**คำตอบ** ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งมอบล่าช้าของ Semiconductor ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่างๆ ในขณะนี้ทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้มียอดขายและผลกำไรอยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณก่อน โดยมีธุรกิจ Printer เป็นแกนหลัก และคาดหวังว่าออเดอร์ของธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวกลับมา

**คุณ จารุวัฒน์ สอส่งเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114**

**คำถาม 12** มีแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ในระยะเวลา 2-3 ปีไหม

**คำตอบ** ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาเช่น EVs, IOT, AI, Robot, 5G ทำให้บริษัทเริ่มค้นคว้าในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และมีแผนที่จะขยายตลาดเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคต

**คุณ สุริย์พร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจ ของ คุณอรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)**

**คำถาม 13** แนวโน้มผลประกอบการ ปี 2022 เป็นอย่างไรมีคำสั่งซื้อล่วงหน้ามากน้อยขนาดไหนและเป็นกลุ่มสินค้าใด

**คำตอบ** ได้อธิบายไปในการตอบคำถามก่อนหน้านี้แล้ว

**คุณ สุริย์พร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจ ของ คุณอรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)**

คำถาม 14 บริษัทมีโอกาสได้รับงานที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน EV Car หรือไม่

คำตอบ ณ ปัจจุบันยังไม่มียานที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน EV Car แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่รถ EV เพิ่มมากขึ้น เราก็พยายามที่จะหางานในส่วนนี้เข้ามา

คุณ สุริย์พร ทิวะสุเวทย์ (ผู้รับมอบอำนาจ ของ คุณอรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4051227049)

คำถาม 15 บริษัทได้รับผลกระทบจาก ปัญหา Chip Shortage หรือไม่อย่างไร

คำตอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ความไม่แน่นอนของ Semiconductor ก็เป็นสิ่งที่เราก่อนข้างเป็นกังวล เราพยายามที่จะสื่อสารลูกค้าเพื่อที่จะดำเนินการให้ได้ต่อเนื่องต่อไป

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบอำนาจ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

คำถาม 16 รายได้จากการจำหน่าย printer เมื่อปีที่แล้วร้อยละ 43 ขอทราบสัดส่วนที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกและปี 2565 ออกเดือจะเติบโตในระดับเดียวกันกับปี 2564 หรือไม่ครับ

คำตอบ ที่เพิ่มขึ้น 43% จากการส่งออกทั้งหมด

และ จากคำถามว่า order จากปี 2565 จะเติบโตระดับเดียวกับ 2564 หรือไม่ จากการที่เราได้มีการสื่อสารกับทางลูกค้า ก็คงจะได้ order อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2564

คุณ นิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 17 ขอสอบถามในส่วนงาน Printer ถูกค้ารายใหญ่ (Epson) คิดเป็นสัดส่วนกี่ % ของส่วนงานเครื่องใช้สำนักงานครับ

คำตอบ EPSON เป็นสัดส่วนถึง 99% ที่เหลือเป็นของอื่นๆ

คุณ นิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 18 ชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตให้บริษัท Yamaha คือชิ้นส่วนใดครับคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด

คำตอบ ระบบของมอเตอร์ไซค์ Keyless entry ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์เป็นแผงควบคุมที่เกี่ยวข้อง

คุณ จารุพัฒน์ สอสังเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ 4017642114

คำถามที่ 19 ค่าเงินบาทอ่อนเป็นผลลบหรือบวกกับบริษัทขออธิบายด้วยครับ

คำตอบ ค่าเงินบาทที่อ่อนเป็นผลบวกดี ทำให้ Total Cost ของเราลดลง ทำให้เรามีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศมากขึ้น

คุณ จารุพัฒน์ สอสังเสริมกุล หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ 4017642114

**คำถาม 20** ด้วยสาเหตุใดผลประกอบการใน Q4 ถึงตกต่ำลงเป็นอย่างมากจนขอคำอธิบายครับ

**คำตอบ** Q4 เป็น Quarter ของเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป็น Quarter ที่ 4 ของ ปีงบประมาณของเรา ในช่วงนั้น เราได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อันเนื่องมาจากมีคนติดโควิดภายในบริษัท ทำให้เรามีความจำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิต มีการปรับปริมาณการผลิตทำให้ผลิตได้น้อย นอกจากนั้น เรายังได้มีการตั้งงบประมาณ 30 ล้านบาทเพื่อที่จะจัดหาชุดตรวจ รวมไปถึงตั้งเป็นเงินเพื่อที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสได้หยุดโดยได้เงินเดือนด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าวลดลง

**MR. BASANT KUMAR DUGAR** เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305

**คำถาม 21** คำถามและข้อแนะนำจาก **MR. BASANT KUMAR DUGAR**

- ก. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิ 641.78 ล้านบาท ซึ่งถือว่าดีมาก
- ข. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 200.69 ล้านบาท (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาท – กระแสเงินสดส่วนเพิ่ม 580.42 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าดีมาก
- ค. คำแนะนำต่อเนื่องจากข้างต้น ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 781.11 ล้านบาทควรมากกว่า กระแสเงินสดส่วนเพิ่มที่ 580.42 ล้านบาท บวกกับกระแสเงินสดอิสระ 302.87 ล้านบาท (-102.18 ล้านบาท)

**คำถาม 22** คำถามและข้อแนะนำจาก **MR. BASANT KUMAR DUGAR**

- ก. วันของวงจรเงินสด 34.02 ลดลงในสามปีจาก 44.18 เป็น 42.83 เป็น 34.02 วัน ซึ่งถือว่าดีมาก
- ข. ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเฉลี่ย 40.97 วันกำลังมาเกือบเท่ากับระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 39.06 วัน ซึ่งถือว่าดีมาก
- ค. สิ่งที่บริษัทให้กับตลาดมาเท่ากับสิ่งที่บริษัทได้รับจากตลาด ซึ่งถือว่าดีมาก
- ง. ข้อเสนอแนะต่อเนื่องจากคำถาม บริษัทสามารถใช้วงจรเงินสดได้อย่างชาญฉลาดที่สุด ตามกฎเกณฑ์โดยคุณ โรเบิร์ต คิโยซากิ ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น
- จ. ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 39.06 วันจะสูงกว่าทั้งวันที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 40.97 วันบวกจำนวนวันเฉลี่ยของสินค้าคงคลังที่ 11.36 วันหรือไม่
- ฉ. METCO สามารถมีวันของวงจรเงินสดติดลบหรือ 0 วันของวงจรเงินสดได้หรือไม่ จากวงจรเงินสดปัจจุบัน 34.02 วัน
- ช. จากบุคคลที่แข็งแกร่งของบริษัท METCO นั้น ทางบริษัทสามารถอนุญาตให้ผู้ขายใช้ ได้ "แฟคตอริง" หรือไม่
- ซ. METCO สามารถใช้ระบบ ระบบทันเวลาพอดี (Just in time) เพื่อให้สินค้าคงคลังต่ำสุด ได้หรือไม่

**คำถาม 23** คำถามและข้อแนะนำจาก **MR. BASANT KUMAR DUGAR**

- ก. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.16 และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 9.32 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งดีมาก
- ข. คำถามข้อเสนอแนะบริษัทสามารถทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ให้สูงกว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ โดยใช้ ใหม่ ในทุกการ "อัตราส่วนสินทรัพย์ที่มีภาระรายได้" ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คำถาม 24 คำถามและข้อเสนอแนะจาก MR. BASANT KUMAR DUGAR

- ก. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ 0.44 เท่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่จะคงไว้ในไตรมาสต่อไป ถือว่าดีมาก
- ข. การใช้สินเชื่อกู้เบิกเงินเกินบัญชีเท่ากับศูนย์ และบัญชีกระแสรายวันเท่ากับศูนย์ สัดส่วนเงินกู้ระยะยาว ถือว่าดีมาก
- ค. ข้อเสนอแนะต่อเนื่องจากคำถาม METCO สามารถใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ โดยพิจารณาจากการดำเนินงานที่เป็นบวกได้หรือไม่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิของบริษัทจะลดลงมากขึ้นในการที่บริษัทใช้เงินทุนของตนเอง  
ขอเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสูง
- ก. รายงานการกำกับดูแลกิจการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ให้เรตติ้ง 5 ซึ่ง เป็นเรตติ้งสูงสุด ถือว่าดีมาก
- ข. มูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามตลาด 5,809.67 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ซึ่งถือว่าดีมาก
- ค. บริษัทมีผลประกอบการ 781.11 ล้านบาท เป็นบริษัทที่กำลังเติบโต โดยมีผลลบของกระแสเงินสดจากการลงทุน (ICF) 580.42 ล้านบาท เป็นการรวมเอาสิ่งที่ดีของการลงทุนเข้าด้วยกัน METCO เป็นบริษัทที่สดใสและยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มนักลงทุน
- ง. เปอร์เซ็นกำไรสุทธิเติบโต 156.52 รายได้จากการขายดีมาก
- จ. ขอแสดงความยินดีอย่างสูงสุดกับประธานผู้มีเกียรติและกรรมการผู้จัดการที่มีเกียรติมากที่สุดและผู้บริหารระดับสูงของ METCO ที่แสดงความเป็นเลิศทางธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยม

คำตอบ นายอิริโร นิชิมูระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับคำถามและคำแนะนำของ MR.BASANT ในส่วนที่เป็นคำแนะนำเราจะขอน้อมรับไว้และนำไปปฏิบัติ สำหรับคำถามเราได้รับมาเป็นภาษาอังกฤษแต่เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจเราจึงตอบเป็นภาษาไทย โดยที่คำตอบภาษาอังกฤษจะมีการมอบให้อีกครั้งหนึ่งในหนังสือรายงานการประชุม

คำถามแรกเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ operating cashflow ที่ทำให้เพิ่มขึ้นมาก ทางบริษัทขอเรียนว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้มีการก่อสร้าง โกดังขึ้นเพื่อที่จะรองรับการผลิตของส่งให้กับทาง EPSON ของ โรงงานที่ 3 ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้มีค่อนข้างสูง ก็เลยทำให้ตัวของ cashflow อาจจะลดลงไปบ้าง

คำถามต่อไปเป็นคำถามที่ถามมาว่าควรที่จะทำให้ Payment period ยาวกว่า Collection Period หรือ Investment period ซึ่งตรงส่วนนี้เราขอเรียนให้ทราบว่าเรามี supplier เป็นจำนวนมากที่เราจะต้องทำการจ่ายให้กับ supplier ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่องการเงินก็คิดว่าระยะเวลาที่กำหนดในการจ่าย ณ ปัจจุบัน ก็เหมาะสมแล้วแล้วถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน เราก็จะมีการจัดสรรเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

คำถามต่อไปเป็นคำถามที่ถามมาว่าเราได้มีการอนุญาตให้ Vendor ของเราใช้พื้นที่ของเราในการทำ Factoring หรือไม่ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มี

คำถามต่อไปถามว่ามีการใช้ระบบ Just in Time มาในการจัดหาชิ้นส่วนหรือไม่ เราขอเรียนให้ทราบว่าชิ้นส่วนที่เราจะส่งให้กับทาง EPSON เป็นชิ้นส่วนที่เราดำเนินการตามระบบ Just in Time นี้อยู่ครับ

คำถามต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับ D/E Ratio ว่าควรที่จะให้น้อยลงกว่านี้ได้หรือไม่ ตรงนี้เราก็ใช้ความพยายามในการที่จะทำให้น้อยลงให้ได้ แต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เราไม่มีเงินกู้แต่อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ความพยายามในการลดให้น้อยลงครับ

ประธานฯ กล่าว เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนนรวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ด้วยครับ

การประชุมลงคะแนนของวาระ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

เห็นด้วย	จำนวน	17,737,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	4,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

**วาระที่ 3** การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามบริบทหนี้สินของบริษัทในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายอิจิโร่ นิชิโมระ กรรมการ และ
2. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดัม กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 2 ท่านจะออกไปจากห้องประชุมและจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และเนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จากคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

อันดับแรก ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายอิจิโร่ นิชิมุระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

**ผลคะแนนของ นายอิจิโร่ นิชิมุระ เป็นดังนี้**

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.1 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายอิจิโร่ นิชิมุระ

เห็นด้วย	จำนวน	17,737,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9735
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายอิจิโร่ นิชิมุระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอมนัดรับรองอมนัดการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายอิจิโร่ นิชิมุระ

ประธานฯ กล่าว ลำดับต่อมา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวันชัย อ่ำพิงอามม์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาด้วยครับ

ขอปิดระบบเพื่อการนับคะแนนและขอใช้เวลาสักเล็กน้อยรอการประมวลผลครับ

ผลคะแนนของ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม เป็นดังนี้

ผลการลงคะแนน การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

เห็นด้วย	จำนวน	17,737,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9729
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0271
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ขอบขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ : นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

ประธานฯ นายโยอิจิ มูราโมโต้ กล่าวในที่ประชุมหลังจากได้รับมติที่ประชุมวาระนี้ ให้เรียนเชิญ นายอิจิโร่ นิชิมุระ และนายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 4** เป็นการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และยังให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการภายนอกเป็นเดือนละ 25,000 บาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 30,000 บาท กรรมการท่านอื่นๆเดือนละ 20,000 บาท ดังนี้

กรรมการอิสระ	25,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ประธานฯ กล่าว อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

**ผลการลงคะแนน** การนับคะแนนบัตรลงคะแนนของวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกว่าสองในสามตามมาตรา 90 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติรับรองการพิจารณารับรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า มีคำถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 เข้ามาจำนวน 2 คำถาม จะขออนุญาตตอบในวาระที่ 7 (วาระ อื่นๆ)

**วาระที่ 5** เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุม กล่าวถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 3,517 ล้านบาท (3,517,092,163) กำไรขาดทุนของปีงบประมาณ 2564 มีกำไร 645 ล้านบาท (645,396,422) ดังนั้น กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 4,162 ล้านบาท (4,162,488,585) ทวนสำรวจตามกฎหมายนั้น ขณะนี้ มียอดสะสมเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการสะสมเพิ่ม

การกำหนดจำนวนเงินปันผลเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 14.00 บาท ต่อ 1 หุ้น

ดังนั้น ยอดรวมของเงินปันผลที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 293 ล้านบาท (292,573,400) ทำให้ยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกยอดไปในปีถัดไปเป็นเงิน 3,870 ล้านบาท (3,869,915,185)



ในส่วนของผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผล ผู้ที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผลคือ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนวันจ่ายเงินปันผลนั้น กำหนดให้เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอนำเสนอทั้งสองเรื่องให้พิจารณาพร้อมกัน

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

คุณ ัญญุศาศ พิษณุวงศ์เกษม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017731816

**คำถาม 1** ในวาระที่ 5 ปีที่ผ่านมากำไรก่อนข้างดีแต่ทำไมปันผลจากกำไรสะสม ไม่ปันผลจากกำไรสุทธิ

**คำตอบ** นายอิจิโร่ นิชิมูระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ขอเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่เราได้อธิบายไปนั้นเป็นการพูดถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมเอากำไรสุทธิของปีนี้เข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นเป็นการปันผลจากกำไรที่มีกำไรสุทธิรวมอยู่แล้วครับ

คุณ พิษานันท์ สุทธิราษฎร์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 6006749030

**คำถาม 2** การพิจารณาจำนวนเงินจ่ายปันผลมีวิธีคิดอย่างไร

**คำตอบ** นายอิจิโร่ นิชิมูระ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของทางบริษัทเราจะกำหนดไว้ที่ประมาณ 30% ของกำไรให้กับทางผู้ถือหุ้น ซึ่งปีนี้เรากำหนดมาที่ 14 บาท และเนื่องจากช่วงปี 2011 2012 และ 2013 เป็นช่วงที่บริษัทประสบความสำเร็จมากในการบริหารธุรกิจเราก็เลยพยายามที่จะให้เพิ่มขึ้นในส่วนของปีนี้เพิ่มมากขึ้นจาก 30% เป็นอีก 5% เป็น 35% 14 บาทที่ว่านี้ก็ประมาณ 35% ของกำไร

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หลังจากผ่านการตรวจสอบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผลการลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอบขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เงินปันผลและกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6** การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวถึงวาระที่ 6 เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 นั้น จากผลการพิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีหลายบริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำให้เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากด้านการสอบบัญชี และยังเข้าใจเป็นอย่างดีในส่วนของระบบบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ คำแนะนำและการชี้แนะต่างๆจากบริษัท เคพีเอ็มจีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และค่าสอบบัญชีก็ไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- คุณ สุจิตรา มะเสนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645)
- คุณ ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636)
- คุณ ไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565)

อนึ่ง รายละเอียดของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ขอเสนอค่าสอบบัญชีของเมทโก้เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทสีมาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกับปีงบประมาณก่อน ดังนั้นบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และค่าตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาด้วยครับ

อนึ่ง ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น หากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ บริษัทจะเปิดให้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เป็นเวลา 2 นาที ขอให้พิมพ์ข้อความโดยใช้ระบบ Asking Question แล้วส่งข้อความได้เลยครับ

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอจบการซักถามในวาระนี้เพียงเท่านี้ และขอเข้าสู่การออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในส่วนของวาระที่ 6 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน โดยเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

**ผลการลงคะแนน** การประมวลผลการนับคะแนนของวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,742,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อไม่มีข้อโต้แย้ง และเนื่องจากมีจำนวนเสียงของผู้เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า ที่ประชุมมีมติรับรองในวาระนี้ ขอขอบคุณครับ

**ผลมติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

#### วาระที่ 7 วาระอื่นๆและการปิดการประชุม (ถ้ามี)

บริษัทได้มีการเปิดรับให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 ปีที่แล้ว แต่ไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้น และนอกจากนี้ก็มีคำถามเข้ามาจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**คุณ จารุพัฒน์ สอสังเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114**

**คำถาม 1** จากคำอธิบายเรื่องผลกระทบของ Q4 มาจากโรงงานหยุดสายการผลิตลงอันเนื่องมาจากพนักงานติดโควิดหากปี นี้ ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกทางผู้ถือหุ้นจะหวังว่ายอดขายและผลประกอบการในปี 2022 จะดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่า 2021 ได้ไหมครับ

**คำตอบ** สำหรับปี 2022 นี้เราได้มีการวางแผนการผลิตให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2021 ซึ่งก็คิดว่าผลกำไรก็คงจะ ออกมาในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม อย่างที่เรียนให้ทราบไปในตอนต้นแล้วว่า เรายังไม่ชัดเจนในสถานการณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น เรื่องของนโยบาย มาตรการของภาครัฐในการควบคุมโรคโควิด 19 รวมไปถึงการผลิต Semiconductor ที่จะ บ้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมมากเพียงพอหรือไม่ อันนี้เป็นประเด็นที่เรายังเป็นห่วงอยู่ เพราะฉะนั้น ก็คงจะต้อง คำนึงถึงตัวเลขที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่น่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น 100%

คุณ จารุวัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

**คำถาม 2** ทางบริษัทมีความกังวลกับการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งจากประเทศจีนหรือไม่ เนื่องจากบริษัทจีนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ารวมถึงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่าซึ่งลูกค้าอาจจะนำเข้ามาแทนที่จะสั่งซื้อจากบริษัท

**คำตอบ** ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประเด็นนี้ก็จะประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน แต่เรามองว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนเข้ามา ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะทำการตลาดเองงานนี้เข้ามาให้ได้

คุณ จารุวัฒน์ สอสงเสริมกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4017642114

**คำถาม 3** ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้เงินจำนวนมากลงทุนเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ขอถามว่าปีนี่ยังมีความจำเป็นต้องลงทุนต่อหรือไม่ถ้าต้องลงทุนต่อพอมึงบในส่วนนี้หรือไม่ครับ

**คำตอบ** เมื่อปีที่แล้วก็มีคำถาม ถามเข้ามาเหมือนกันซึ่งทางคุณ นิธิมูระ ได้ตอบไปว่าปีที่แล้วมีแผนที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตโดยการซื้อเครื่องจักรเข้ามาแล้วก็มีมีการก่อสร้างโกดังเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เราสามารถมีกำลังการผลิตตามยอดที่ได้อ้างถึงไป แต่ในปีนี้อาจไม่มีการลงทุนแต่อย่างใด เหมือนกับปีที่แล้วครับ

คุณ วันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

**คำถาม 4** ภายหลังบัตรส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หมวดอายุลงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงใด

**คำตอบ** ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก เราได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งตัวบัตรส่งเสริมที่เราถืออยู่เราก็ได้ขอต่ออายุเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในส่วนในเรื่องการนำเข้าส่งออก ก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของภาษีต่อเนื่องต่อไป

คุณ วันชัย เลิศศรีจตุพร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4015499913)

**คำถาม 5** นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการส่งมอบล่าช้า Semiconductor การระบาดของ Covid-19 และความเสี่ยงต่างๆดังอธิบายในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทขอทราบความเห็นของผู้บริหารบริษัทว่ามีความเสี่ยงอื่นใดบ้างที่ผู้บริหารเล็งเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีจากนี้

**คำตอบ** สิ่งที่เราเป็นห่วง ณ ปัจจุบันก็คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียและของประเทศจีน ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสองประเทศนี้จะไม่มีใหญ่ไปมากกว่านี้และคลี่คลายไปได้ด้วยดี

คุณ นิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 6** เนื่องด้วยสถานการณ์ chip shortage และสายเรือที่ดีตามลำดับ ส่วนยานยนต์มีโอกาสเติบโตหรือไม่ครับ

**คำตอบ** เราก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะทำให้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น

คุณ นิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

**คำถาม 7** บริษัทมีลูกค้าที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นบ้างหรือไม่ครับ

คำตอบ บริษัทในเครือของเราที่อยู่ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นั้นส่วนใหญ่จะมีลูกค้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดเลย แต่เราก็มียุโรปอยู่ยุโรปซึ่งก็จะมีการทำธุรกิจกับทางบริษัทในยุโรปด้วยครับ

คุณ นิธิภูมิ คุณรงค์วัฒนา เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4021273999

คำถาม 8 สถานการณ์สายเคเบิลที่ขาดแคลนในปัจจุบันส่งผลกับบริษัทอย่างไรบ้างหรือไม่ครับ

คำตอบ อย่างที่ทุกท่านทราบกันดี การจองเรือที่ออกจากประเทศไทยส่งไปต่ออเมริกาก็ได้รับผลกระทบจากสายเคเบิลที่ขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามปรับราคาหรือกับลูกค้า โดยที่พยายามเพิ่มค่าเฟสเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มีการจัดส่งเรือให้กับเราก่อนรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทที่เป็นผู้ดูแลโลกดิงสินค้า เลยทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีพอสมควร ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้าง

คุณ นิธิภูมิ ระบุว่า คำถามจาก MR.BASANT KUMARDUGAR เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 5001016305 ที่เราได้มีการดำเนินการตอบไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ MR.BASANT ขาดไปทำให้ไม่ได้รับฟังคำตอบและอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนแจ้งว่าขอให้ไปตรวจสอบในรายงานการประชุมที่เราจะจัดทำขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องด้วยเวลาที่มืออยู่อย่างจำกัด

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องจากไม่มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณวิภาวี และได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าการประชุม E-AGM ในวันนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการลงคะแนนไม่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการพิจารณาว่าเรที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีความคิดปกติของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการประชุม จึงขออนุญาตกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ภาพและเสียงที่บันทึกไว้ตลอดการประชุม E-AGM ในวันนี้จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะให้การสนับสนุนให้การชี้แนะแก่บริษัทต่อไปในอนาคตด้วย ขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับ

ขณะนี้ เป็นเวลา 15 นาฬิกา 58 นาที

ปิดประชุมเวลา 15:58 น.



(ลงชื่อ) .....  
(นายโยอิชิ มูราโมโต้)  
ประธานในที่ประชุม